



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.๑๑๒๔

ที่ ศธ ๐๕๕๐.๑.๑/๑๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

เรียน คณบดี , ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน , หัวหน้างาน

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมีมติสรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ข้อความตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยให้ปรับแก้ข้อความตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เรียบร้อยก่อนแล้วนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งต่อไปเป็นวาระสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากเดิม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการจัดการโลจิสติกส์ ปรับเปลี่ยนเป็น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการจัดการโลจิสติกส์ / บริหารธุรกิจ (ทางการจัดการโลจิสติกส์)

ระเบียบวาระที่ ๕.๓**มติที่ประชุม**

การปรับคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างตามคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย นายพยัญชน์ เอี่ยมศิลป์
 ที่ประชุมยังไม่พิจารณาการปรับคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างตามคุณสมบัติของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย นายพยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ และมอบงานบริหารงานบุคคลหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ ๖.๑**มติที่ประชุม**

ขอหารือการอุทธรณ์คำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ.๕๔/๒๕๕๙
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

- ๑) รับทราบคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ.๕๔/๒๕๕๙
- ๒) แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรณีการรับสมัครบุคคลด้วยคุณสมบัติปริญญาโท ให้ยกเลิกการกำหนด คุณสมบัติคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
- ๓) แก้ไขแผนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ จากเดิม รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมเป็น รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๖.๒**มติที่ประชุม**

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 ที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นางสาวณภาพรรณ รวบรวมทรัพย์)

ผู้บันทึกเสนอ

ดร.ณภาพรรณ รวบรวมทรัพย์
 (นายภาณุพงศ์ สุขกิจ)

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ม.

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)

ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม.